



ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครและสอบแข่งขัน  
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  
ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๖๓

.....

ตามประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครและ  
สอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคน  
เข้าเมือง พ.ศ.๒๕๖๓ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน ๙๖ อัตรา โดยระบุ  
ในข้อ ๓.๒ สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด  
ที่ ๐๐๓๔.๕๒๔/ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ เมื่อมีกรณีเปิดรับ  
สมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน โดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบแข่งขันที่เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ  
ซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็น  
บุตรโดยกำเนิดของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจาก  
ช่วยเหลือราชการตำรวจปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และรายละเอียดที่ระบุในผนวก ง ท้ายประกาศรับสมัคร โดยให้ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ในการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษมายื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ ๕๐๗ ซอยสวนพลู  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๒๐๑๒ ตั้งแต่วันที่  
๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิในการขอรับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ โดยสำนักงาน  
ตรวจคนเข้าเมืองมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ [www.immigrationadmission.com](http://www.immigrationadmission.com) นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
ในปัจจุบันได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับควบคุม  
การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อดังกล่าว เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมพิจารณาผู้สมัครสอบที่ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มดังกล่าว  
ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะกำหนดวันประชุมพิจารณาฯ  
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจตรี   
( สิทธิชัย โสกันภัย )

รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง/  
ประธานอนุกรรมการพิจารณาสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ